

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตรประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ละม้าย กิตติพร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือในการ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ ที่ให้คำแนะนำในการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้เมตตาประสิทธิประสาทวิชา ความรู้และช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณดร.ธีระ ภูติ ร่องอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.ประภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.วิหาญ พละพร ศึกษาานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษาานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ดร.อนันตดา ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมต ดร.ชรินดา พิมพ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกหาดอุบลราชธานี นายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ้อมอนุเคราะห์) ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว และดร.ฉลวด ปาโส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชิงขวัญพิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนกรุณาให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยาและคณะวิทยาการ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ให้ความกรุณาในการศึกษาดูงานและขอขอบคุณคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงทุกคน กรุณาให้ ข้อมูลและร่วมการวิจัยและขอขอบคุณผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่แดงอ่อน ก่อคุณ ตลอดจนครอบครัวและญาติพี่น้อง ทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการวิจัยในครั้งนี้ ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณคุณพ่อของคำ ก่อคุณและบุพการีผู้ให้ความรักความอบอุ่น ตลอดจนบูรพาจารย์ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยจนประสบ ผลสำเร็จตามความประสงค์

ชาติชาย ก่อคุณ